

Balita mula sa Lupon ng Paghahanda sa Pagbubukas ng Bagong Itatatag na Paaralan

タガログ語版

Bilang 2

Inilathala November 1, 2018

Ginanap ang pangalawang Toyoake City Futamura Dai District Committee Meeting noong buwan ng October para sa paghahanda ng bagong ibubukas na Elementary School. Ipinapaalam po namin ang naging resulta ng napag-usapan sa meeting.

◇ NAKAPILI NA NG PANGALAN NA GAGAMITIN SA BAGONG SCHOOL NA MAGBUBUKAS !!

Pagsasamahin ang Soho Elementary School at Karatake Elementary School , Ibubukas ito sa buwan ng April, 2021 nakapili na ng pangalan na gagamitin. (Ang building na gagamitin ay Soho Elementary School). Pagkatapos gagawin ang City Board Meeting sa buwan ng December para sa desisyon kung anong pangalan ng bagong Elementary School.



ANG PANGALAN NG BAGONG IBUBUKAS NA ELEMENTARY SCHOOL AY 「FUTAMURA DAI ELEMENTARY SCHOOL」!!
Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay ng pangalan !

Mga nag-isip ng pangalan ng bagong ibubukas na Elementary School : Soho Elementary at Karatake Elementary School Students, Staffs, School District Residents
(Para sa mga nagbigay ng pangalan, hindi na babanggitin ang bawa't isa dahil sa dami ng bilang.)

< Mga Paraan na ginawa sa pagpili ng pangalan sa bagong ibubukas na Elementary School >

Pagkolekta ng pangalan ng Elementary School

▼
Apat na pangalan ang napili na pagpipilian
(Nakiisa rin ang mga Students Commission)

▼
Bumoto ang Soho at Karatake Elementary School Students

▼
Nakapili na ng Pangalan

RESULTA NG BOTOHAN (STUDENTS)

1	FUTAMURA DAI ELEMENTARY	294 boto
2	HIMAWARI ELEMENTARY	74 boto
3	FUTAMURA YAMA ELEMENTARY	63 boto
4	NIJIRO ELEMENTARY	18 boto

◇ Mga gagawin sa pagpapaayos ng gagamiting Building

【MGA NILALAMAN】

- ☆ Roof top 3rd Flr. Water Proofing Construction
- ☆ Classroom, Special Classroom Repair
- ☆ ICT Equipment Establishment
- ☆ Toilet Establishment
- ☆ Staffs Room Construction



Gawing gabay ang mga impormasyon na ito , pag-uusapan at pakikinggan pa ang iba't ibang idea o opinion pagkatapos saka pa lamang uumpisahan ang pagpapaayos nito (Maaaring magbago ang nilalaman na gagawing meeting kung gagawin ba o hindi)

Ihahatid sa inyong lahat ang mga napag-aralan sa Lupon ng Paghahanda sa Pagbubukas ng Bagong Itatatag na Paaralan sa Distrito ng Futamuradai, Lungsod ng Toyoake, sa ganitong paraan. Mangyari lamang na magtanong sa dibisyon ng edukasyon sa paaralan sa Toyoake City Hall kung mayroong hindi maintindihang bagay.

Para sa mga Katanungan Dibisyon ng Edukasyon sa Paaralan, Toyoake City Hall TEL 0562-92-8316

